



อุทธรณ์ก่อนทำผิด

เพราะรักจึงต้องบอก
บอกก่อนที่ใครบางคนจะทำผิด

ฉบับที่ ๒๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

อุทธรณ์ฉบับนี้ ห่างจากฉบับก่อนหน้านี้นี้ประมาณ ๒ เดือน เหตุที่เสียบหายไป เพราะกลุ่มวินัย มีภาระหน้าที่ งานสืบสวน สอบสวน เรื่อยไปจนถึงกระบวนการออกคำสั่งลงโทษ ทั้งวินัยอย่างร้ายแรง และไม่ร้ายแรง รวมถึงการดำเนินภายหลังจากการออกคำสั่งลงโทษทางวินัย ช่วงที่เสียบหายไป ประมาณ ๒ เดือน กรมคุมประพฤติมีคำสั่งลงโทษไล่เจ้าหน้าที่ในสังกัดออกจากราชการ ๕ ราย เนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ทุจริตช่วยอย่างร้ายแรง และลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง อีกจำนวนไม่น้อย ไม่ใช่ผลงานที่น่าภาคภูมิใจ แต่เป็นที่น่าตกใจว่า เหตุใดเจ้าหน้าที่ในสังกัดจึงถูกลงโทษทางวินัยจำนวนมาก มาตรการป้องกันได้ผลหรือไม่ โทษทางวินัย ทำให้คนเกรงกลัวจริงหรือไม่ ซึ่งในโอกาสต่อไป กลุ่มวินัยจะหยิบยก ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย วิเคราะห์สาเหตุ และแนวทางการป้องกัน ในเรื่องเหล่านี้มานำเสนอ แต่อุทธรณ์ ก่อนทำผิดฉบับนี้ ขอหยิบยกเรื่องที่สื่อมวลชนและสังคมออนไลน์ นำเสนอและเป็นที่สนใจของประชาชนในห้วง สัปดาห์ที่ผ่านมา นั่นก็คือ เรื่อง “ผัวๆ เมียๆ” นักแสดงที่ได้ฉายาจากสื่อมวลชนว่า “เมียหลวงหลวงสังหาร” เธอกลับมาแล้ว หลังจากสืบปีก่อนหน้านี้ เธอทำให้นางเอกอันดับหนึ่ง ซึ่งเธอเชื่อว่า แย่งสามีเธอ เสื่อมเสียชื่อเสียง และตกจากตำแหน่งนางเอกอันดับหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีข่าวร้อนแรงไม่แพ้กัน ได้แก่ ข่าวของพระเอก “หย่ากับ เมีย” บทสรุปของเรื่อง คือ ฝ่ายภริยายอมรับว่าตนเองติดการพนันออนไลน์ และสามีชดใช้หนี้สินแทนเธอ เธอนำทองของขวัญของลูกไปขายจริง แต่ไม่ได้ขายหมด บางส่วนยังเก็บไว้กับตัวเธอ และยอมรับว่ารับค่าตัวจาก การทำงานของสามีไว้โดยไม่ได้บอกสามี เหตุที่หย่า มาจากสามีทนพฤติกรรมที่เจ้าหน้าที่มาตามทวงหนี้ถึงบ้านไม่ได้

ข่าวทั้งสองเรื่องนี้ เกิดขึ้นกับบุคคลที่อยู่ในแวดวงบันเทิง แล้วถ้าเกิดกับบุคคลที่อยู่ในแวดวง ราชการ ผลจะเป็นประการใด ชู้สาว และการพนัน เป็นความผิดทางวินัย ซึ่งเป็นได้ทั้งวินัยร้ายแรง และไม่ร้ายแรง ซึ่งกลุ่มวินัยเคยหยิบยกมาเป็นอุทธรณ์ก่อนทำผิดไว้ทั้งสองเรื่องแล้ว ท่านใดสนใจ สามารถอ่านฉบับ ก่อนหน้านี้ได้ รับรองว่าสนุกไม่แพ้กับข่าวข้างต้นแน่นอน

คู่สาว กับการพนัน เรื่องใด มีความร้ายแรงมากกว่ากัน แต่ละคนอาจจะตอบไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่บุคคลนั้นพบเจอ บางคนตกอยู่ในฐานะเมียหลวง ก็คงตอบว่า “เมียน้อยสมควรตาย” ดังนั้น คู่สาว ร้ายแรงกว่า แต่คนที่สามีหรือภริยาติดการพนัน ก็คงตอบว่า การพนันร้ายแรงกว่า

ถ้าตอบในมุมมองของโทษทางวินัย ผู้ที่มีพฤติกรรมคู่สาว อาจถูกลงโทษไล่ออกจากราชการก็จริง แต่เมื่อมีเหตุผลหย่อนโทษ ก็สามารถลดหย่อนโทษได้ แต่ผู้ที่มีพฤติกรรมการเล่นการพนัน อาจนำไปสู่การลงโทษไล่ออกจากราชการ เนื่องจากละทิ้งหน้าที่ราชการเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร แม้จะมีเหตุอันควรปรานีประการใด ก็ไม่อาจเป็นเหตุลดโทษจากไล่ออกเป็นปลดออกได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๓๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ เพราะเหตุว่า ผู้ที่ติดการพนัน ก็จะมีปัญหาเรื่องนี้สินจำนวนมากตามมา จากสถิติที่กลุ่มวินัยรวบรวมไว้ สาเหตุอันดับหนึ่งของการละทิ้งหน้าที่ราชการ มาจากปัญหาการหนีหนี้ หลบเจ้าหนี้ที่จะมาตามทวงหนี้ที่สำนักงาน หนีไปหนีมา หนีไปเกินกว่าสิบห้าวัน และไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกเลย ก็ต้องถูกไล่ออกจากราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น

แม้จะไม่ขาดราชการ แต่การมีหนี้ ก็ต้องดิ้นรนหาเงินมาใช้หนี้ หนทางที่จะทำได้เงินจำนวนมาก ก็ไม่พ้นเรื่องผิดกฎหมาย ห่วงเวลา ๒ เดือนที่ผ่านมา ๑ ใน ๕ รายที่ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ มาจากเหตุกระทำผิดอาญาฐานฉ้อโกงทรัพย์สินของผู้อื่น เหตุแห่งการฉ้อโกง มาจากปัญหาหนีสิน ปัญหาหนีสินมาจากการเล่นการพนันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก่อนหน้าที่จะไปฉ้อโกงทรัพย์สินของผู้อื่น ผู้ถูกกล่าวหาเรื่องนี้ ก็ได้กลับบ้านไปงานองกับธนาคารไว้ และคาดว่าจะไปหยอเบียดจากเพื่อนคนไหนก็คงไม่มีใครให้ยืมอีกแล้ว ทางออกสุดท้ายในการหาเงินมาใช้หนี้ คือ การทำผิดกฎหมาย

บทสรุปของเรื่องคู่สาว อาจเสียชื่อเสียง ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอาจหายไป แต่ก็ยังมีงานทำอยู่ เสียเพื่อนบ้าง แต่ก็เชื่อว่ามีส่วนเห็นใจและยังคงคบหากันได้ต่อไป แต่บทสรุปของการเล่นการพนัน คือ มีบ้านเสียบ้าน มีรถเสียรถ มีงานเสียงาน มีเพื่อนเสียเพื่อน มีผัวเสียผัว มีตัวเสียตัว กับคนที่ตัวไม่เต็มใจ และถ้าเสียหมดทุกอย่างแล้วทำใจไม่ได้ ก็อาจเสียชีวิต เพราะฆ่าตัวตาย

บางคนอาจเห็นว่า ทำไมสื่อมวลชนไม่นำเสนอข่าวเรื่องดีๆ บ้าง ทำไมนำเสนอแต่ข่าวไม่ดี แต่เรื่องเหล่านี้ เป็นหน้าที่ของสื่อมวลชน ที่ต้องนำเสนอ และนำมาเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนได้เป็นอย่างดี เปรียบได้กับหน้าที่ของกลุ่มวินัย กลุ่มวินัยไม่ได้ยินดี และท่านผู้อ่านก็คงไม่ยินดีกับหน้าที่เชิงลบที่บทสรุปในการทำงาน คือการลงโทษทางวินัย ร้ายแรงสุดคือการไล่ออกจากราชการ แต่กลุ่มวินัยก็มีงานเชิงบวกที่เป็นงานเชิงป้องกัน และภูมิใจนำเสนออย่างที่สุด นั่นคือ อุทาหรณ์ก่อนทำผิด ตาม Concept เพราะรักจึงบอก บอกก่อนที่ใครบางคนจะทำผิด ขอให้ท่านติดตามและเผยแพร่อุทาหรณ์ก่อนทำผิดของกลุ่มวินัยกันต่อไป ทุกเรื่องน่าสนใจ เพราะ “ Based on true story ” ด้วยรักจากใจ กลุ่มวินัย

จัดทำโดย กลุ่มวินัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ
นางสาววิมลพร ภารศิลป์ นิตกรชำนาญการพิเศษ
นายฤกษ์ญา กนกกุลชัย พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
นายเกียรติ เอียดตรง นิตกรปฏิบัติการ